

Specification	Value
Printheads	1 (40 micron nozzle)
Inks	Dye Based
Maximum Lines of Print	3
Maximum Line Speed (1)	348m/min (1142ft/min)
Environmental Protection	IP65
Core Life (Maintenance Interval)	Up to 14,000 hours
Umbilical Length	3m (9.8ft) optional 6m (19.6ft)
Message Storage Capability	250+ complex messages
Smart Cartridge™	•
Plug and Play Printhead Modules	•
USB	•
Communications	Ethernet, RS232, RS485
Linear and 2D Bar Codes	•
Positive Air / CleanFlow™	•
Expanded I/O Ports and Control	•
Display (User Interface)	10.4" touchscreen

- Standard



Q1: Paano pumili ng angkop na inkjet Printer?

A: Mangyaring isaalang-alang ang taas ng pagpi-print, mga linya ng pag-print, bilis ng pag-print, pag-print ng nilalaman (wika, mga character, numero, barcode, QR code atbp.), Pagpi-print Mga kulay, target na badyet, at iba pa, at mangyaring ipaalang sa amin ang mga kahilingan na ito, iminumungkahi namin sa iyo ang pinakamahasag na angkop na printer.

Q2: Paano pumili ng angkop na tinta?

A: Mangyaring isaalang-alang ang mabilis na tinta para sa plastic, salamin, metal, makintab na papel atbp, isaalang-alang ang tinta batay sa tubig sa normal na papel at karton; isaalang-alang ang UV tinta para sa anti-counterfeiting; at maaari mong sabihin sa amin ang iyong kahilingan, iminumungkahi namin sa iyo ang pinakamahasag na angkop at matipid na tinta.

Q3: Kung ang iyong printer maaari maging Ginamit sa conveyor ng produksyon?

A: Oo, sigurado, ang aming inkjet printer ay maaaring magamit sa linya ng produksyon o sa conveyor.

Q4: Ilang taon ng oras ng warranty?

A: Karaniwan ay 1 taon, sa loob ng panahong ito ay magpapadala kami ng ekstrang bahagi sa iyo kung may mga problema sa kanila (maliban sa artipisyal na pinsala).

Q5: Paano ang kalidad?

A: Ang kalidad ng mga produkto ay mahigpit na naka-check at ang bawat makina ay magiging pagsubok upang matiyak na maaari itong mahusay na gumagana bago packaging.

q6.: Ano ang maaari mong gawin para sa amin maliban magbigay ng printer at tinta?

A: Maaari kaming magbigay ng mga teknikal na serbisyo, lifelong service, file service, wika, at pagsasanay, at iba pa.

Mga teknikal na serbisyo: Mayroon kaming mga propesyonal na inhinyero na magagamit sa serbisyong makinarya sa ibang bansa, sa sandaling natanggap namin ang iyong pagtatanong tungkol sa kasalanan, tutugon ka namin sa loob ng 24 na oras, at mag-alok sa iyo ng anumang teknikal na serbisyo tungkol sa makina.

Mga Serbisyo sa Lifelong: Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa lifelong para sa lahat ng mga produkto na ibinenta namin, at nagbibigay ng ekstrang bahagi na may mapagkumpetensyang presyo.

Mga Serbisyo ng File: Maaari kaming magbigay ng manu-manong pagtutukoy, operating video at iba pang mga file na kailangan mo.

Wika: Mayroon kaming isang propesyonal na koponan sa pagbebenta na mahusay sa Ingles upang matiyak ang zero na mga hadlang sa komunikasyon.

Pagsasanay: Maaari kaming magbigay ng pagsasanay para sa iyong mga guys, maaari mong ipadala ang iyong mga guys sa aming pabrika, responsable kami para sa iyong pagsasanay sa kanila.

q7.: Aling materyal ang maaaring i-print?

A: metal, plastic, papel, salamin, kahoy, bato, atbp.

q8.: Aling nilalaman ng iyong printer ay maaaring i-print?

A: Lattice, entidad, titik, numero, Petsa ng pag-expire, petsa ng produksyon, batch code atbp.

q9.: Ano ang minimum at maximum na taas ng nilalaman ng iyong printer print?

A: Ang minimum ay 3. mm, at ang maximum ay 12mm.

Q10.: Aling kulay ng tinta printer ang maaari naming piliin?

A:Ang isang printer ay maaari lamang pumili ng isang kulay para sa isang printer, karaniwan ay itim na kulay, o puting kulay, para sa mga detalye, mangyaring magpadala ng

pagtatanong sa mga benta para sa mga detalye.

Q11: Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay sa iyo, upang piliin ang Naaangkop printer?

A: Upang makapagbigay sa iyo ng magandang solusyon tungkol sa mga printer, Mangyaring magbigay sa amin sa ibaba Impormasyon:

1Tama. Mga produkto para sa pag-print

2Tama. Nilalaman para sa pag-print, gusto bar code, 2D code o batch number at iba pa

3. I-print ang mga linya para sa pag-print

4. Kung may kahilingan sa bilis ng produksyon?

Q12.: Paano Ipadala ito?

A: Nagbibigay kami ng express, air shipping at sea shipping ayon sa dami ng order o paggamit ng iyong forwarder. Ibibigay namin ang pinakamahusay na angkop at matipid na pagpapadala para sa pipiliin mo.

Q13. : Paano maglagay ng order?

A: Maaari kang maglagay ng isang order sa katiyakan ng kalakalan o lugar sa amin nang direkta.

Q14.: Paano makipag-ugnay sa amin?

A: Maaari kang mag-email US. (sales@cheef.cn) , WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767. o ipadala sa amin ang pagtatanong sa pamamagitan ng Sa ibaba.